

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วัน เดือน ปี 31 พ.ค. 2562 หน้า 15 เรื่อง อาคารประหยัดพลังงาน

ฝีมือช่างออกแบบอาคารใหม่อบจ.สุพรรณ ประหยัดพลังงาน..แห่งแรกของประเทศไทย

“ อาคารหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างในการประหยัดพลังงาน จะสังเกตได้ว่าเมื่อช่วงอากาศร้อนจัด แต่ในอาคารที่กว้างใหญ่กลับไม่มีความร้อนเลย เมื่อเดินอยู่บนสำนักงานทุกชั้นอากาศจะเย็นสบาย ”



แห่งใหม่นี้ จะเห็นได้ว่าใช้ไฟฟ้าส่องสว่างไม่มาก ด้านข้างของอาคารจะไม่ให้ความร้อนเข้ามาได้ และมีการคำนวณเรื่องทิศทางลมเพื่อประหยัดการใช้เครื่องปรับอากาศ ถือได้ว่าเป็นอาคารประหยัดพลังงานแห่งแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เหลือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปมาเห็นแล้วสะดุดตา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “อบจ.” ถือเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่บริหารจัดการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในจังหวัด ด้วยการบริหารงานอย่างครอบคลุม ดังนั้นจึงต้องมีพื้นที่กว้างขวางไว้รองรับ



ในอนาคตตั้งใจจะให้ เป็น “แลนด์มาร์ค” ของ อ.สุพรรณบุรี ในส่วนของตัวอาคารจะให้ตกแต่งให้ดูสวยงาม สะอาดตา โดยการข้อมไฟที่ตัวอาคารให้มีความสวยงาม ส่วนด้านหน้าซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ข้างหน้าจะเป็นสวนเล็ก ๆ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนที่มาใช้บริการ

กับประชาชนที่มาใช้บริการ กอปรกับมีอาคารที่ทันสมัย สวยงาม ภูมิทัศน์ที่โล่ง โปร่งสบาย และยังมีพื้นที่สีเขียว เมื่อประชาชนมาใช้บริการจะได้เก็บความประทับใจกลับไป

องค์การของ อบจ.สุพรรณบุรี ได้ขยายเข้ามาเป็นลำดับ งานมากขึ้น เจ้าหน้าที่ก็เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประมาณกว่า 300 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมี นายศักดิ์ดา จาละ เป็นนายก อบจ.คนแรก อยู่มา 2 สมัย ต่อจากนั้นก็เป็้นตน ขณะนี้ 3 สมัย และเป็นต่อมาอีก 3 ปี จนถึงปัจจุบันนี้ มีเจ้าหน้าที่ราชการ 130 กว่าคน ลูกจ้างตามภารกิจอีกประมาณ 200 คน ตั้งแต่ปี 2540 ได้ย้ายที่ทำการมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เนื่องจากความเจริญและปริมาณของงานได้เพิ่มขึ้น ความรับผิดชอบก็มากขึ้น

ในเนื้อที่ 16 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนน สายสุพรรณบุรี-บางบัวทอง สีแยกไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี เป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งแรกของประเทศ ออกแบบโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารหลังใหม่เป็นอาคารผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม และช่วยประหยัดพลังงาน ทั้งแสงสว่าง และระบบระบายอากาศ เป็นอาคารโล่ง ภายในพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นสถานที่ศึกษาเพื่อดูงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

“อาคารหลังนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างในการประหยัดพลังงาน จะสังเกตได้ว่าเมื่อช่วงอากาศร้อนจัด แต่ในอาคารที่กว้างใหญ่ กลับไม่มีความร้อนเลย เมื่อเดินอยู่บนสำนักงาน ทุกชั้นอากาศจะเย็นสบาย อาคารหลังนี้หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไหนต้องการจะมาเยี่ยมชม หรือดูงาน อบจ.สุพรรณบุรี เราก็ยินดีบริการให้เยี่ยมชม และให้คำแนะนำ”

สำหรับ อบจ.สุพรรณบุรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน จึงร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อออกแบบอาคารหลังใหม่ โดยเน้นให้ประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งเป็นอาคารอพท.แบบประหยัดพลังงานแห่งแรกของประเทศไทย

นายก อบจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยอีกว่า หากประชาชนมาใช้บริการไม่สะดวก ส่วนสำนักงานหลังใหม่

นายก อบจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยอีกว่า หากประชาชนมาใช้บริการที่สำนักงาน อบจ.

นายกอบจ. กล่าว. **ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก**

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า การบริหารจัดการใน